

# ดวงออนไลน์ (30 พฤษภาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

## จะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำได้ด้วยตัวเอง

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “อัจฉริยา” เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เวลา 03.04 น. อุตรธานี เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณ ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมเสียก่อน

ดวงของคุณมีโยคที่เรียกว่า คชเกสรโยค คือ การที่พฤษ(๕) กับจันทร์(๒)เป็นเกณฑ์กัน ตามตำราโหราศาสตร์ภารตะ ที่อาจารย์สิทธิธนาท ทองมี ได้ถ่ายทอดไว้ บอกว่า ผู้ใดก็ตามที่ได้คชเกสรโยค มักจะเป็นผู้ที่มีจิตใจดี มีใจเมตตา สุภาพอ่อนโยน มีชีวิตที่ดี มีการศึกษาดี มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคจนไปสู่ความสำเร็จ

แต่วงจักราศีของทุกคนมี 12 ราศีเท่ากัน นี่เป็นเพียงโยคที่ดีของ 2 ราศีเท่านั้น

ดวงของคุณอัจฉริยา เป็นดวงของผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีทุกข์ในใจเสมอๆ และเป็นดวงชะตาพลัดพรากจากผู้ชาย ประกอบกับภพปัตนิของคุณก็ไม่ค่อยเข้มแข็ง จึงทำให้ความรักในอดีตของคุณต้องล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่ง

นอกจากเหตุผลว่ามาแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็จากบุคลิกภาพของคุณเอง ที่เป็นคนใจกล้าแบบนักเลงกล้าได้กล้าเสีย หรือ อาจจะออกไปทางคือ และไม่ยอมคน

ประกอบกับการที่คุณเป็นการพูดจาตรงไปตรงมา หรืออาจจะถึงขั้นพูดแล้วทำร้ายจิตใจของผู้ฟังก็ได้ และเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่า คู่ของคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ ก็เลยประกอบกันทำให้ชีวิตคู่ประสบปัญหาได้

คำถามที่หนึ่ง แต่งงานสองครั้ง ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และแยกทางกัน ครั้งแรกมีลูกสองคน ครั้งนี้เป็นต่างชาติไม่มีลูกกัน ลูกที่มีอยู่เป็นผู้หญิงทั้งคู่ อนาคตของเขาคงดีมีชัย และมีโอกาสมีลูกอีกมีชัย

การพิจารณาดวงชะตาของพ่อแม่ แล้วดูไปถึงลูกว่า ดวงชะตาของลูกจะดีหรือไม่นั้น อาจจะดูได้เพียงแนวทางคร่าวๆ เพราะหากมีลูกหลายคน ก็มีโอกาที่จะดูพลาดได้มากที่สุดทีเดียว

ดังนั้น หากจะให้ถูกต้องจริงๆ ก็ควรจะนำดวงชะตาของลูกแต่ละคนมาดูจะดีกว่า เพราะชีวิตของแต่ละคน มิใช่บอกแต่เพียงว่า ดี เท่านั้น แต่ยังมีคำถามต่ออีกว่า ดีในเรื่องอะไร

บางคนชีวิตอาจจะสบาย แต่การงานล้มเหลวไม่เป็นชิ้นเป็นอัน บางคนสวยหล่อมีเสน่ห์ แต่ความรักล้มเหลว เป็นต้น

แต่ถ้าให้ผมตอบเรื่องลูกจากดวงชะตาของคุณ ก็ต้องตอบว่า ลูกของคุณดีครับ

ส่วนที่ถามว่า จะมีลูกได้อีกหรือไม่ นั่น ก็ขอตอบตามหลักโหราศาสตร์เสียก่อนว่า คุณมีจุดอ่อนตรงที่มดลูก อวัยวะเพศ ประจำเดือน มีปัญหาอยู่เดิมอยู่แล้ว ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องที่บอกไปนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นอุปสรรคในการตั้งครรภ์ในอนาคต จึงไม่แนะนำ

ประกอบกับการที่คุณมีอายุมากแล้ว คือ 47 ปี 6 เดือน หากคิดว่า คุณตั้งครรภ์วันนี้เลย คุณก็จะคลอดลูกตอนอายุ 48 ปีเศษ ทางการแพทย์ถือว่า แม่อาจจะมีอายุมากเกินไปที่จะตั้งครรภ์ อาจจะมีเสี่ยงที่จะทำให้ทารกที่คลอดมามีปัญหาได้

ที่สำคัญก็คือ หากมีลูกตอนอายุมากๆ โอกาส และ เวลา ที่จะดูแลลูกได้อย่างดีนั้นค่อนข้างจะน้อย จึงไม่แนะนำให้มามีลูกตอนอายุมากๆแล้วครับ ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณา

คำถามที่สอง สามเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ปลายปีนี้มีสามีเกษียณ จะมาอยู่เมืองไทย จะได้จดทะเบียนสมรส มั้ยคะ

อันที่จริง เรื่องการจะจดทะเบียน หรือ ไม่จดทะเบียน เป็นสิ่งทุกคนสามารถตัดสินใจได้เองอยู่แล้ว บางคู่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนก็เยอะ ดังนั้น การจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน ก็ไม่ต่างกับวันนี้จะไปกินข้าวนอกบ้านดี หรือกินข้าวในบ้านดี

คือ เจ้าชะตาสามารถตัดสินใจได้เอง ไม่ต้องให้ดวงชะตาผลักดัน

แต่ไหนๆคุณก็ถามมาแล้ว ผมก็จะลองตอบดูนะครับว่า ก็มีโอกาสูงอยู่ในเรื่องคู่ที่จะเข้ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2558

ก็ลองดูนะครับว่าจะใช้โอกาสนี้จดทะเบียนหรือไม่ ยังไงก็ส่งข่าวด้วยนะครับ

คำถามที่สาม ปัจจุบันเป็นนายหน้าขายบ้านเป็นงานอดิเรก อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ทำอะไรดีคะ

ดวงชะตาของคุณโดดเด่นในเรื่องการติดต่อกับคนหมู่มาก แล้วจะก่อให้เกิดรายได้ หรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวคุณ จึงขอตอบว่า การทำงานในปัจจุบันที่เป็นนายหน้าขายบ้านน่าจะเป็นงานที่เหมาะสมกับคุณครับ

ก็ลองพิจารณาดูว่า ที่ผ่านมามีอุปสรรคความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน คุณรักงานนี้แค่ไหน และมองอนาคตจะสดใสอย่างไร แล้วตัดสินใจเลือกเอาจะครับ

ส่งข่าวให้ผมทราบบ้างก็ดี ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณอัจฉริยา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “คุณเทพ ” ครับ

